

Nam Từ Liêm, ngày 25 tháng 5 năm 2021

THƯ CẢM ƠN

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đã được cử tri và Nhân dân quận Nam Từ Liêm tích cực quan tâm. Ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 đã diễn ra với khí thế tung bừng, phấn khởi, tinh thần dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân và đã thành công tốt đẹp.

Để có được thành công của sự kiện quan trọng này, từ nhiều tháng qua cùng với việc đẩy mạnh quyết tâm triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện cao độ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể từ quận tới phường, tổ dân phố và toàn thể các lực lượng tham gia công tác bầu cử trên toàn quận đã tập trung triển khai đồng bộ, chặt chẽ, xuyên suốt từ lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, với tinh thần tích cực, trách nhiệm cao; đặc biệt có được sự đoàn kết, đồng thuận, động viên, khích lệ của toàn thể Nhân dân trong suốt quá trình chuẩn bị và ngày diễn ra bầu cử.

Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Quận biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị, lực lượng từ quận đến các phường, tổ dân phố,... đặc biệt các bác, các đồng chí trực tiếp tham gia thành viên 102 tổ bầu cử, các lực lượng hỗ trợ và toàn thể cử tri, Nhân dân đã tạo nên sự thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn Quận.

Nhân dịp này, Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Quận xin trân trọng cảm ơn Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Ủy ban bầu cử và các cơ quan Thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hướng dẫn kịp thời toàn diện các mặt công tác thường xuyên của quận và đặc biệt trong công tác bầu cử vừa qua.

Thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và là sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị Quận. Quận ủy Nam Từ Liêm mong muốn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quận tiếp tục phát huy tinh thần đó, tiếp tục đẩy mạnh dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng quận Nam Từ Liêm sớm trở thành trung tâm mới của Thủ đô, xanh, giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

Kính chúc các đồng chí và toàn thể Nhân dân Quận mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ
QUẬN ỦY
NAM TỪ LIÊM
Trần Đức Hoạt